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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม   

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น . โดยถ่ายทอดสดจาก
ส านักงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีประชุม”) 

เร่ิมการประชุม 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการบริษทั  

นายเจ้ิง อนั กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบรรษทัภิบาล 

นายเคอ จ่ือ ชิง กรรมการ (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายจาง ช่าย ซิง กรรมการ/ประธานบริหารและปฏิบัติการ/ประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาล/กรรมการบริหาร 

นางสาวเซีย ล่ี กรรมการ (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษทัภิบาล 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 

นางสาวนิภาพร เจียระจารีวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 

นางสาวอญัชลี เจียรธรรม  ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล  เลขานุการบริษทั 
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ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

นายกรินทร์วิชช ์โอลีเวอะโร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายณรัชต ์อภิปุญญา  ท่ีปรึกษากฎหมายและผูต้รวจสอบการนบัคะแนนจากบริษทั ติลลิกี 
แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (เขา้ร่วมการประชุมผ่าน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

ส าหรับการประชุมในวนัน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 17,931 หุ้น และมี 
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 1,160 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 11,917,442,203 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและ 
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 1,169 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 11,917,460,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
95.54 จากจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 12,473,816,140 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิด 
การประชุมผูถื้อหุน้ และมอบหมายใหน้ายอนุสรณ์ มุทราอิศ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 และมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินการประชุมและการนับคะแนน และน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ 
การประชุม 

เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงขั้นตอนการเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ Webex ซ่ึงเป็นระบบท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องตามเง่ือนไขและวิธีการ 
ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นตาม
รายละเอียดท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให ้
ท่ีประชุมถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้ น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี  
การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และหากผู ้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะถือว่า
ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ การลงคะแนน
จะด าเนินการเป็นรายบุคคล อน่ึง ส าหรับการนับคะแนนเสียง บริษทัฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงท่ีได้มีการระบุลงใน
หนังสือมอบฉันทะและไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นการล่วงหน้าเม่ือลงทะเบียนเขา้ประชุมเรียบร้อยแลว้ จากนั้น
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เลขานุการบริษทัจึงน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ก าหนด ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2566 
เลขานุการบริษทัแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2566 ในหัวขอ้ “ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงินของฝ่ำยจัดกำร” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี จากนั้นจึงได้
เรียนเชิญนาย เจ้ิง อนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี  

• บริษัทฯ มีผลประกอบการดีต่ อเน่ืองในปี  2566 โดยรายได้เติบโตร้อยละ 23 อยู่ ท่ี  4.1 พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อน สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์อยู่ท่ี  
524 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากแนวโน้มความตอ้งการตลาดท่ีเติบโต ควบคู่กบัประสิทธิภาพในการบริหาร
ตน้ทุนและการด าเนินงาน 

• บริษทัฯ มุ่งเสริมสร้างก าลงัการผลิตในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศสโลวาเกีย ดว้ยการปรับ
เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองการเติบโตและความตอ้งการทางธุรกิจของ
ลูกคา้ในระยะยาว อีกทั้งเร่งการลงทุนดา้นห่วงโซ่อุปทานในประเทศและภูมิภาค พร้อมโซลูชัน่ระบบการ
ผลิตอจัฉริยะ และขยายงานดา้นการวิจยัพฒันา 

• บริษัทฯ ยงัคงสถานะความเป็นผู ้น าด้วยการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และจุดแข็งด้านนวตักรรม
เทคโนโลยีการจดัการพลงังาน ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพร้อมขบัเคล่ือนแผนการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

นอกจากน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

• บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรีประจ าปี 2566 พร้อมรับรางวลั MIND 
Ambassador ประจ าปี 2566  

• บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมดชันีความยัง่ยืนระดบัโลก DJSI ประจ าปี 2566 เป็นปีท่ี 3 ส าหรับ
ผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมดา้น ESG โดยบริษทัฯ ยงัคงเป็นบริษทัไทยหน่ึงเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรม 
“อุปกรณ์ ช้ินส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ITC” ท่ีได้จัดอันดับอยู่ในรายช่ือ DJSI World  
ปี 2566 
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• บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโรงงานแห่งท่ี 8 และศูนยว์ิจยัและพฒันาแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี
นายกรัฐมนตรี พร้อมดว้ยกระทรวงอุตสาหกรรม และส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วม
พิธีเปิดเพื่อเป็นสักขีพยานความส าเร็จ 

• ส าหรับการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน บริษทัฯ ไดเ้พิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคา โดย
เปล่ียนจากการเสนอราคาทาง e-mail เป็นการใช้ระบบ EC Bidding และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
กระบวนการท างาน  และได้เชิญซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ ร่วม หารือเก่ียวกับความมุ่ งมั่นใน 
การต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทัฯ และแนวทางป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการคอร์รัปชนั 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2566 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบั
วาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

หมายเหต ุเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท าและน าเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2566 ในหัวข้อ “งบกำรเงิน” ซ่ึงได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี จากนั้นจึงไดเ้รียนเชิญ นางสาวนิภาพร เจียระจารีวงศ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน
และบญัชี (CFO) น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

รายได้ในปี  2566 อยู่ ท่ี  146.37 พันล้านบาท เพิ่ มขึ้ นกว่าร้อยละ 23.5 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพาเวอร์
อิเล็กทรอนิกส์รักษาระดับการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ซ่ึงขบัเคล่ือนโดยกลุ่มโซลูชั่นยานยนต์ไฟฟ้า ดีซี เพาเวอร์ 
ภายใตแ้นวโนม้การน าเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)ไปประยุกตใ์ชใ้นดาตา้เซ็นเตอร์และโซลูชัน่
การค านวณสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการท างานของแอปพลิเคชนัสมยัใหม่ในภาคธุรกิจและบริการต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง 

ก าไรขั้นตน้อยู่ท่ี 33.49 พนัลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของรายได ้ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 จากปีก่อนหน้า 
สืบเน่ืองจากการเติบโตของยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตวัของกลุ่มโซลูชัน่ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนภายใต้
กลุ่มธุรกิจพาวเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ อาทิ ดีซี เพาเวอร์ ซ่ึงรองรับแนวโนม้การใชง้านในเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ 
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ก าไรจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 18.01 พนัลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายได ้ซ่ึงเพิ่มกวา่ร้อยละ 24.3 จาก
ปีก่อนหน้า เน่ืองจากการเติบโตท่ีสูงขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินคา้หลกั ทั้งกลุ่มโซลูชัน่ยานยนต์ไฟฟ้า ดีซีเพาเวอร์ 
ระบบไฟฟ้าส าหรับเซิร์ฟเวอร์และคลาวดส์ตอเรจ 

ก าไรสุทธิสร้างสถิติสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 18.42 พนัลา้นบาท ซ่ึงเติบโตร้อยละ 20.1 จากปีก่อนหน้า และ
บริษทัฯ มีการบนัทึกรายไดอ่ื้น ๆ ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และรายไดอ่ื้น ๆ ซ่ึงส่งผลใหก้ าไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัเม่ือเทียบกบั 10 ปีท่ีผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะก าไรต่อหุ้น (EPS)  
ท่ีสูงถึง 1.48 บาทต่อหุน้ และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีสูงกวา่ร้อยละ 30 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 และรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏว่า
ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู ้สอบบัญชี  ซ่ึ งได้ผ่ านการสอบทานโดย 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,917,460,134 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,169 ราย) 11,917,460,134 - 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

ท่ีไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปลี่ยนแปลงอตัราดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใช้เงินทุนท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต ในการน้ี บริษัทฯ  
จะจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 0.45 บาท  
(ส่ีสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และก าหนดวนัก าหนด
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รายช่ือผู ้ถือหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2567 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  25 
เมษายน 2567 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 กบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2565/1 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 18,422,539,989 15,344,546,582 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 12,473,816,140 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.45 4.00 
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) 5,613,217,263 4,989,526,456 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 30.4 32.5 

หมายเหต ุ/1 ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.10 บาทในปี 2566 

ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจนมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 จากก าไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.45 บาท (ส่ีสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น  และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 
ความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด  

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี  ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2566 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอัตรา 0.45 บาท (ส่ีสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของ 
ก าไรสุทธิ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,917,460,134 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,169 ราย) 11,917,460,134 - 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง วันท่ีแต่งตั้ง 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น 
1. นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ 22 ส.ค. 2537 

(29 ปี 7 เดือน) 
8/8 

(100%) 
1/1 

2. นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ 5 เม.ย. 2559 
(8 ปี) 

8/8 
(100%) 

1/1 

3. นางทิพวรรณ ชยติุมนัต์ กรรมการอิสระ 2 เม.ย. 2561 
(6 ปี) 

8/8 
(100%) 

1/1 

ทั้งน้ี ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของบุคคลซ่ึงได้รับ 
การเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา (โปรดดูหลกัเกณฑ์
และวิ ธีการสรรหากรรมการโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  2566 ในหัวข้อ “รายงานผล 
การด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี) โดย
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดมี้มติ
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง อย่างไรก็ ดี  เน่ืองจาก 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชาไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2567 บริษทัฯ จึงไม่สามารถเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวให้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ได ้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีไม่มี
ส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้
อย่างรอบคอบและระมัดระวงัแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนด  
มีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ อีกทั้ งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดดูรายละเอียดของ
บุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี) 

ผู ้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย)  
ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ และ (2) นางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ ซ่ึงเป็น
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งต้น และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม
เก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ และ (2) นางทิพวรรณ 
ชยุติมนัต ์ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ให้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,627,202,132 97.5645 
ไม่เห็นดว้ย 290,247,002 2.4355 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
งดออกเสียง 11,000 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,169 ราย) 11,917,460,134 - 

 

(2) นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,881,804,234 99.7008 
ไม่เห็นดว้ย 35,655,900 0.2992 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,169 ราย) 11,917,460,134 - 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2567 
เลขานุการบริษทัแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ดงัน้ี 

1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้
ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
• ผลประกอบการของบริษทัฯ 
• ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทั 
2.  ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตาม

ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร ทั้งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 
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4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทน 
แปรผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึง
นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวแลว้ จึงไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2567 ซ่ึงเท่ากับ
ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2566 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ (หน่วย: บาท) 
ต าแหน่ง            ปี 2567     ปี 2566 
ประธานกรรมการบริษทั      2,475,000 2,475,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   1,495,000 1,495,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร         650,000     650,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     1,750,000 1,750,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1,750,000 1,750,000 

2. เบ้ียประชุม (หน่วย: บาท/คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั        ปี 2567     ปี 2566 
ประธานกรรมการบริษทั         25,000     25,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร      20,000     20,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                   -              - 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานกรรมการชุดยอ่ย             22,000    22,000 
กรรมการชุดยอ่ย              20,000    20,000 

3. เงินรางวลัประจ าปี 
ก าหนดการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2566 ให้แก่ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการในอัตรา 
ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2567 ของกรรมการตามขอ้ 1.  

หมายเหตุ  

1. เบ้ียประชุมตามขอ้ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยท่ีเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  
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2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด (เว้นแต่
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสิทธิไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั เช่น เงินเดือน) 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2567 ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,908,148,073 99.9219 
ไม่เห็นดว้ย 9,312,060 0.0781 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,168 ราย) 11,917,460,133 - 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 
เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
จาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813  
 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม

2566) หรือ 

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 
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3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ผูส้อบบญัชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และ
ไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผูส้อบบัญชีรายใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ เกินกว่า 7 รอบปีบญัชี และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของตนเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ส าหรับ
ระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชั่วโมง ซ่ึงหากการท างานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไวข้า้งต้น บริษทัฯ จะจ่าย 
ค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้งการตรวจสอบตามอตัราปกติของบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั และ 
มีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดท างบการเงินของบริษทัแม่
จ านวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 3 แห่งเป็นจ านวน 1,460,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2566 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

(ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000/1 
2.  ค่าบริการอ่ืน ๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ /1 นอกจากค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 จ านวน 4,910,000 บาท 
บริษัทฯ ได้ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปี เพื่ อประก อบการจัดท า 
งบการเงินของบริษทัแม่จ านวน 500,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 
เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดช้ าระค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยอีก 3 แห่งท่ีไดจ่้าย
ใหแ้ก่บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวน 1,335,000 บาท 

อน่ึง ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังาน อีวาย จ ากดั และบริษทัย่อยบางแห่ง
ไดใ้ชบ้ริการจากส านกังานบญัชีอ่ืน ๆ ทั้งน้ี การเลือกใชผู้ส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาจากคุณภาพ
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การให้บริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง 
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล จาก  
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบ
ปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น  และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 
ความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู ้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วย 
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,915,759,132 99.9857 
ไม่เห็นดว้ย 1,701,001 0.0143 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,168 ราย) 11,917,460,133 - 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข (1) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการให้กู้ ยืมเงินทุน (Operating Procedures of 
Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating 
Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) 
เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัฯ ประสงค์จะแกไ้ข (1) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับการให้

กู ้ยืม เงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) เพื่ อให้สอดคล้องกับประกาศท่ี เก่ียวข้องของ Financial 
Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan) และคู่มือการปฏิบัติงานของ Delta Electronics, Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของ
บริษทัฯ ท่ีจดัตั้งในประเทศไตห้วนัและ (2) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Operating 
Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงช่ือผูอ้นุมัติ
จากประธานบริหาร (President) เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ในการน้ี เน่ืองจากกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีมีผลใช้
บงัคบักบั Delta Electronics, Inc. ก าหนดให้การแกไ้ขคู่มือดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอ



 

14 
 

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย จึงเป็นเหตุให้บริษทัฯ จึงจ าเป็นต้องเสนอเร่ืองดังกล่าวให้ท่ีป ระชุม 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข (1) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับการให้กูย้ืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund 
Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับรายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Operating Procedures for 
Transactions of Derivative Financial Commodities) ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้ข้ างต้น  และเปิดโอกาสให้ 
ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่าง
ใด 

ดว้ยเหตุน้ี ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ข (1) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับการให้กูย้ืมเงินทุน 
(Operating Procedures of Fund Lending) และ (2) คู่มือการปฏิบติังานส าหรับรายการตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
(Operating Procedures for Transactions of Derivative Financial Commodities) ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,916,538,301 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 23,100 0.0002 
งดออกเสียง 898,732 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,168 ราย) 11,917,460,133 - 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

วาระการประชุม อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมแต่อยา่งใด 

หลงัจากเสร็จส้ินการพิจารณาครบทุกวาระแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามเก่ียวกบับริษทัฯ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ค าถาม 1 : นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผูรั้บมอบฉันทะ ไดเ้สนอว่าบริษทัฯ ควรจดัการประชุมแบบ Hybrid 
ตามท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยได้เสนอให้บริษทัจดทะเบียนพิจารณาการจดัประชุมผูถื้อหุ้นแบบ On-site และ 
Online (หรือเรียกว่า Hybrid) ควบคู่กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั หนงัสือเวียนของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ท่ี กลต.นร.(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญั 
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ผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2567 ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดพ้บปะพูดคุย และถามค าถามกบัผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยตรง 

ค าตอบ 1 : นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กล่าวว่า ทางบริษทัฯ จะพิจารณาเก่ียวกับการจัดประชุมในรูปแบบ
ดงักล่าวในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป 

ค าถาม 2 : นายวุฒิพงศ์ บุญญนันท์กิจ ผูรั้บมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าโครงการท่ีกลุ่มบริษทัเดลต้า ท า
ร่วมกบั Nvidia ในการพฒันาโครงการ Nvidia Omniverse ทางบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม และมีโอกาสในการหา
รายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ค าตอบ  2 : น ายวิค เตอ ร์ เจ้ิง  กล่ าวว่ าปั จ จุบันบ ริษัทฯ  ได้ มี การสนับส นุน เก่ี ยวกับผลิตภัณฑ ์ 
Power Architecture ส าหรับลูกคา้ในกลุ่มน้ีอยู่แล้ว โดยทั้งบริษทัฯ และบริษทัในเครือในไตห้วนัก็มีส่วนร่วมใน
ธุรกิจน้ีทั้ งคู่ แต่บริษทัฯ ไม่สามารถเปิดเผยรายได้ โดยเฉพาะการอ้างถึงลูกค้ารายหน่ึงรายใด แต่ผลิตภัณฑ์ AI  
ถือเป็น Spotlight ท่ีบริษทัฯ มองวา่มีแนวโนม้ในการเติบโตสูงอยา่งต่อเน่ือง 

ค าถาม 3 : นายสุวิทย ์ศรีวิไลฤทธ์ิ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่าผูบ้ริหารมองภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม 
EV ในปี 2567 อย่างไร ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นราคาของค่ายรถ EV มีความรุนแรงมากขึ้น จะมีผลต่ออตัราก าไรของ
บริษทัฯ หรือไม่ และการเปิดด าเนินงานโรงงานแห่งท่ี 8 จะท าให้บริษทัฯ มีก าลงัการผลิตในส่วน EV เพิ่มขึ้นเท่าใด 
และประสิทธิภาพการผลิตต่างจากโรงงานเดิมอยา่งไร 

ค าตอบ 3 : นายแจ็คก้ี จาง กล่าวว่าในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ EV ในปลายปีท่ีผ่านมาเร่ิมเห็นสัญญาณ 
การชะลอตัวตั้ งแต่ช่วงไตรมาส 4 ของปี 2566 ทั้ งในตลาดในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา และคาดว่า 
ไตรมาสแรกของปี 2567 ก็ยงัคงไดรั้บผลกระทบอยู่ แต่ผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่าธุรกิจดงักล่าวยงัมีโอกาสการเติบโตหาก
มองภาพรวมทั้งปี 

ในส่วนของการแข่งขนัด้านราคา บริษทัฯ ตอ้งใช้เวลาในการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างน้อย 2 ถึง 3 ปี และ 
ตอ้งมีจ านวนค าสั่งซ้ือมากในระดบัหน่ึงถึงจะพิจารณาการก าหนดราคาได ้อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของรุ่นท่ีบริษทัฯ อยู่
ในระหว่างการออกแบบพัฒนาก็จะมีการพิจารณาเร่ืองราคามากขึ้ นเพื่อตอบรับกับความท้าทายท่ีเกิดขึ้ นใน 
สภาวะการแข่งขนัในขณะน้ี นอกจากน้ี ในส่วนของโรงงานแห่งท่ี 8 บริษทัฯ ไดก่้อสร้างและวางแผนก าลงัการผลิต
เพิ่มขึ้นกวา่เท่าตวัจากสายการผลิต EV Power ในปัจจุบนัท่ีตั้งอยูใ่นโรงงานแห่งท่ี 1 และโรงงานแห่งท่ี 5 โดยบริษทัฯ 
มีความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของลูกคา้และแนวโนม้ตลาด อย่างไรก็ตาม การเพิ่มก าลงัการผลิต
ต้องพิจารณาสภาวะตลาด รวมถึง EV Penetration Rate ของลูกค้าให้มีความสอดคล้องกันด้วย อีกทั้งการติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรและตั้งค่าในแต่ละสายการผลิตใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถึง 1 ปีคร่ึง ซ่ึงใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น บริษทัฯ  
คาดวา่โรงงานแห่งท่ี 8 จะทยอยปรับเพิ่มก าลงัการผลิตต่อเน่ืองไดใ้นระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ 
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เน่ืองจากไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาและไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบนัทึกภาพการประชุมใน
ลกัษณะส่ือวดิีทศัน์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.49 น. 
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